



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ปีติ ตัณฑเกษม

■ 2 เมื่อก่อนใหญ่ “สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ “วรวิทย์ สลิลสุทธิ” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี บริษัท บิสซิเนสไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ...ช่วงนี้ดูจะวุ่นๆ เป็นพิเศษ...มีใครกระซิบมาว่าตอนนี้ อยู่ระหว่างเตรียมแผนผุดบริการใหม่ ออกมาให้ได้เห็นกัน และยังเป็นการต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง...งานนั้นนอกจากจะช่วยเสริมทัพธุรกิจให้แกร่งแล้ว ยังเป็นการสานต่อปณิธานในการป้องกันรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...อดใจรออีกไม่นาน...แหมว่า น่าจะเห็นในเดือนพ.ย.นี้... ■ ■ ■ แฟนคลับ บมจ.ช ทวี (CHO) เตรียมเฮ!... หลังที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) อนุมัติแผนพัฒนาและบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะขอนแก่น ให้จังหวัดเดินทางโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบา(LRT) ...ซึ่งก่อนหน้านี้...บีบีเอส “สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” บมจ.ช ทวี (CHO)...ยื่นประมูลงาน โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น ไปก่อนหน้านี้ถึง 2 โครงการ...ทั้งในส่วนรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง รวมไปถึงงานบริหารการเดินรถ...ตอนนี้ก็เหลือแค่รอลุ้นผลประมูลงาน...เร็วๆ นี้ รู้กัน... ■ ■ ■ ปีติ ตัณฑเกษม หัวเรือใหญ่แบงก์ ทีเอ็มบี...ไฟแรงดีไม่มีตก...ล่าสุดเตรียมจัดงาน “ป็นบุญ by TMB The Exhibition” เพื่อแนะนำเว็บไซต์เป็นบุญ www.punboon.org ศูนย์รวมขององค์กรสาธารณกุศลและโครงการเพื่อสังคมจากทั่วประเทศไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน...ประชาชนสามารถร่วมเป็นบุญ ป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่สำหรับใครหลายๆ คนได้ พร้อมรองรับระบบ

บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร มั่นใจได้ว่า เงินที่ประชาชนบริจาคถึงองค์กรสาธารณกุศลและได้รับสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้ อย่างแน่นอน...โดยขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัล คอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับพิธีเปิดคุณปีติยังให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานด้วยตนเอง โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคมนี้ เวลา 18.15 น... ■ ■ ■ ปี 2561 ...ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้คะแนนสูงถึง 93.24 ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557...จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)... เป็นอันดับที่ 4 ของสถาบันการของรัฐ 9 แห่ง... ขึ้นมาอยู่อันดับ 5 ของรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง และอันดับที่ 13 ของหน่วยงานภาครัฐ 422 แห่ง...!! หลายคนเห็นข่าวนี้คงเกาเกา...กระโดดมาอย่างไรวะเนี่ย...ก็เพิ่งคิดเห็นนี่น่าจะไปหลายหมื่นล้าน...กินเงินทุนไปแทบเกลี้ยงแบงก์เงินต้องขอเงินภาษีจาก ก.คลังมาเพิ่มทุน 1.8 หมื่นล้าน...กรณีทุจริตก่อนหน้า...ก็ยังไร้ปัญหาหาคำตอบที่ชัดเจนออกมาบอกสังคมว่า...มีความลับหนักถึงไหนในการดำเนินการอาผิดและเรียกความเสียหายคืนมาให้รัฐ...!! ถึงตรงนี้สังคมคงอยากรู้แล้วว่าเกณฑ์การตัดสิน ITA มันเป็นอย่างไร...ว่านัย...

อนันตเดช พงษ์พันธ์ุ